

กรุงเวียนนาประกาศข้อบังคับในการจัดเก็บภาษีที่พัก ครอบคลุมเว็บจองห้องพัก

เวียนนา-4 ต.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เพื่อการแข่งขันอย่างยุติธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรุงเวียนนาได้ประกาศแก้ไขข้อบังคับสำหรับผู้ให้บริการเช่าห้องพักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการพาณิชย์ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าของห้องพักหรือผู้ให้เช่าจะต้องรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งหมดเพื่อการชำระภาษี โดยมีผลบังคับใช้ในทันที

รัฐบาลท้องถิ่นของกรุงเวียนนาวางกรอบข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษีห้องพักตามกฎหมาย Vienna Tourism Promotion Act โดยมูลค่าภาษีคิดเป็นสัดส่วน 3.2% ของราคาห้องพักสุทธิ ซึ่งแขกผู้เข้าพักเป็นผู้จ่าย และมีผลบังคับใช้ทั้งกับที่พักเพื่อการพาณิชย์และที่พักเอกชน โดยประกาศแก้ไขข้อบังคับซึ่งผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ระบุเงื่อนไขว่า เจ้าของที่พักต้องยื่นรายละเอียดที่อยู่ของที่พักทั้งหมดซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ แพลตฟอร์มจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องยื่นข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของผู้ให้บริการ รวมถึงที่อยู่ของที่พัก ซึ่งจะเปิดให้บริการเช่นกัน หากละเมิดข้อบังคับดังกล่าว เจ้าของห้องพักจะถูกปรับเป็นเงิน 2,100 ยูโร นอกจากนี้ กรุงเวียนนายังได้ออกแคมเปญให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

คุณนอร์เบิร์ต เคทท์เนอร์ ผู้อำนวยการ Vienna Tourist Board กล่าวถึงข้อบังคับดังกล่าวว่า “เมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปันแล้ว เวียนนาเชื่อมั่นในแนวทางปฏิบัติเพื่อความยุติธรรมมากกว่าการปกป้องผลประโยชน์ เวียนนาสร้างรากฐานการแข่งขันที่มีความโปร่งใส รวมถึงสร้างความเที่ยงตรงของกฎหมายเกี่ยวกับที่พักอาศัย ผ่านการออกข้อบังคับทางกฎหมายที่มีความชัดเจน เพื่อขจัดความคลุมเคลือในการดำเนินการที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ เวียนนามุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกฎข้อบังคับเดียวกันนี้จะต้องมีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการทุกราย และจะมีการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการโฆษณาด้านการท่องเที่ยวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษีที่พักในท้องถิ่น”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Vienna Tourist Board

Isabella Rauter

โทร. +43-1-21114-301

อีเมล: media.rel@vienna.info

ที่มา: Vienna Tourist Board